

# แผนการจตุตถการศวงามรู้

## ประจําปีการศึกษาศีกษา 2558

### คุณวุฒิมาษาศาสตรู์และเมทศโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

## แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2558

### คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการความรู้ : กระบวนการจัดการความรู้

ที่	ขั้นตอนการจัดความรู้	การดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การระดมความรู้	กำหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ของคณะ	สิงหาคม 2558	มีการกำหนดขอบเขตการจัดการความรู้ของคณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริการวิชาการและการวิจัย	แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสามารถนำมาบูรณาการกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย	รายงานการประชุม		คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Tram)
2	การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมสัมมนาทางวิชาการ	สิงหาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ข้อซึ่งใจกับการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย สายวิทยาศาสตร์ -โครงการคืนนิเวศคณะวิทยาศาสตร์	บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	บุคลากร	15,000	ฝ่ายวิชาการ
3	การคัดเลือกความรู้	รวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่จำเป็นต่อ	กันยายน 2558 ถึง กรกฎาคม 2558	-โครงการคืนนิเวศคณะวิทยาศาสตร์ - การเขียนผลงานทางวิชาการ	บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ -บุคลากรในคณะ สามารถเขียน	บุคลากร	20,000	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ที่	ขั้นตอนการจัดกิจกรรม	การดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลผลิต/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/อุปกรณ์	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การประมวลและรวบรวมความรู้	การดำเนินงานให้ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อ และเอกสารต่างๆ	กันยายน 2558 ถึง กรกฎาคม 2559	-แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนผลงานทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ บุคลากรในคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะ	เอกสาร		ทีมการจัดการ ความรู้
5	การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้	-ปรับปรุงเว็บไซต์ ของคณะ -จัดทำคู่มือ	กันยายน 2558 ถึง กรกฎาคม 2559	เว็บไซต์ของคณะ และเอกสารเผยแพร่	เว็บไซต์การ จัดการความรู้ และเอกสาร เผยแพร่	ระบบสารสนเทศ		คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6	การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้	เปิดช่องทางทางการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ/ ประชุมทางวิชาการ	กันยายน 2558 ถึง กรกฎาคม 2559	จัดประชุม/อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	เอกสารในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	เอกสาร ประกอบ อบรม/ประชุม		ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิจัย และบริการ วิชาการ
7	การเรียนรู้	เรียนรู้จากการ อบรม	กันยายน 2558 ถึง กรกฎาคม 2559	จัดประชุม/อบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากวิทยากรภายนอก 2 ครั้ง	จำนวนบุคลากรที่ เข้ารับการอบรม	ทีมการจัดการ ความรู้		คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผู้อนุมัติ :



ผศ.ดร.ปิ่นนรภัส เอกลาภักดี

ผู้บริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)